

Một chiều với Gió Thoảng Hương Yêu.

Miên Thụy



Buổi sinh hoạt văn thơ nhạc Cái Đình được tổ chức chiều nay (29-05-10) tại Eetcafé De Kleine Geer (Utrecht) đã diễn ra trong một không khí ấm cúng đầy tình người của gần 60 quan khách từ những khuôn mặt thân quen từ trước đến nay về tham dự. Chiều nay là buổi ra mắt sách của anh Đào Quốc Bảo vừa cho ra đời tuyển tập văn thơ đầu tay *Gió Thoảng Hương Yêu*.



Người phụ trách chương trình và giới thiệu hôm nay vẫn là chị Lữ Thị Tường Uyên với giọng nói thật ấm áp đã mở đầu chương trình và anh Nguyễn Hiền giới thiệu sơ qua về buổi họp mặt giữa các thân hữu tham dự thơ nhạc chiều nay. Anh NH giới thiệu về nhà văn Đào Quốc Bảo, anh ĐQB là một thi văn sĩ đã từng cộng tác trước đó nhiều năm qua các tạp chí như tờ báo Việt Nam Nguyệt San, đặc san Quyết Tâm, trang báo liên mạng Du Ca (Nguyễn Quyết Thắng), trang báo Việt Hoà của anh Nguyễn Thanh Linh.v.v.



Anh Đào Quốc Bảo cùng chia sẻ với mọi người về tác phẩm đầu tay dù rằng mãi đến bây giờ mới cho ra đời sau bao năm cưu mang đứa con tinh thần của anh. Với giọng nói chân tình và lòng cảm xúc của anh cùng với giọng thật truyền cảm của cô Phạm Hải Anh qua những đoạn văn thật hay trích từ truyện ngắn Giác Hương Quan trong tuyển tập Gió Thoảng Hương Yêu của tác giả. Thêm vào đó một giọng ngâm thật ngọt ngào của miên sông Hương núi Ngự, cô Lê Thị Mỹ cũng đã cho chúng ta những giây phút thả hồn qua bài thơ Giọng Ca Hóa Đá.



Anh Nguyễn Quyết Thắng cũng là một trong những người bạn thân của anh ĐQB trong lĩnh vực du ca cũng đã đóng góp trong tiết mục văn nghệ chiều nay qua những bài thơ phổ nhạc do chính anh thực hiện. Và anh Thắng đã hát cho chúng tôi nghe với tiếng đàn và giọng hát ấm áp của anh đã đưa chúng ta về miền xa xưa của từng kỷ niệm trong đó có thời thơ ấu với cánh diều bay trong gió.



Chương trình còn xen kẽ thêm các tiết mục văn nghệ thật đặc sắc như màn nghệ thuật gõ sinh tiền do anh Nguyễn Thanh Hùng, màn diễn độc tấu đàn tranh cùng tiếng hát của chị Bùi Tố Nga trình diễn. Ngoài ra chúng ta còn xem được những nét đặc biệt từ cây đàn nhị và đàn bầu do nhạc sĩ Ngô Hồng Quang biểu diễn.



Bé Thanh Niệm cũng đã có mặt trong chương trình phụ diễn văn nghệ chiều thơ nhạc hôm nay qua màn độc tấu vĩ cầm, được biết cậu bé là con trai của anh chị Nguyễn Hoàn Nguyên cũng là một thành viên kỳ cựu của Cái Đình.

Phần cuối là giây phút trao đổi và giới thiệu ba CD thơ phổ nhạc với tiếng hát Miên Thụy do chính tác giả thực hiện, một trong số những bài thơ phổ nhạc mà chúng ta được nghe chiều nay là bài thơ phổ nhạc Mai Anh Về của nhạc sĩ Hoàng Mị.



Sau hết là phần chụp hình và tặng hoa lưu niệm đến tất cả những anh chị em đã góp mặt trong buổi sinh hoạt Văn Thơ Nhạc và ra mắt tuyển tập Gió Thoảng Hương Yêu. Buổi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 18:30 giờ cùng ngày.



Miên Thụy
(www.mienthuy.com)